



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อน

เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อน

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อน ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อนขึ้น เพื่อบริการประชาชนและผู้มาติดต่อราชการได้รับความสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖

ให้ผู้ติดต่อราชการสามารถยื่นคำร้องขอรับบริหารให้ข้อมูลข่าวสารได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อน (สำนักงานปลัด อบต.) ยกเว้นข้อมูลตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ได้กำหนดยกเว้นไว้ หากมีข้อมูลสงสัยประการใดโปรดติดต่อสำนักงานปลัด อบต. บ้านต๋อน โทรศัพท์ ๐-๕๔๔๒-๓๐๙๘ ต่อ ๑๐๔ หรือ www.baantoon.com อนึ่ง สามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างและอื่นๆ ได้ทางเว็บไซต์สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพะเยา WWW.PHAYAOLOCAL.GO.TH

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายบาล บุญก้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อน

ที่ ๑๖๐ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อน

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อน ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อน เพื่อบริการประชาชนและผู้มาติดต่อราชการได้รับความสะดวก รวดเร็วและถูกต้องสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การบริการประชาชนและผู้มาติดต่อราชการได้รับความสะดวก รวดเร็ว บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อน จึงขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อน ดังนี้

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ให้ข้อมูลข่าวสารประเภท
๑	นายคมภูศิษฐ์ นนทพิมาณกิจ	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.บ้านต๋อน	กฎหมาย ระเบียบ ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปี
๒	นางจารุณี พากเพียร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	แผนพัฒนาตำบล
๓	นางสาวสุนันทา หลักฐาน	เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์	ประกาศ คำสั่งต่างๆ ข้อมูลทั่วไป
๔	นางสุนารินทร์ วุฒิ	นักวิชาการเงินและบัญชี	งบประจำเดือน งบแสดงฐานะทางการเงิน
๕	นางสาวอริศรา เสมอใจ	เจ้าพนักงานพัสดุ	ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
๖	นางวรรณมา ผื่นสืบ	นักวิชาการจัดเก็บรายได้	ข้อมูลจัดเก็บรายได้
๗	นางสาวพวงผกา ยาศี	นักวิชาการศึกษา	ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
๘	นายณวิวัฒน์ คำโล	นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ	สังคมสงเคราะห์ ข่าวสาร การเกษตร
๙	นายธนากรณม์ เต่าทอง	นายช่างโยธา	พรบ.ควบคุมอาคาร โครงการก่อสร้างพื้นฐานต่างๆ
๑๐	นายอรรถพล จิน๊ะ	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า	งานไฟฟ้าสาธารณะ

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ ให้ข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงานทุกเรื่องเมื่อได้รับคำร้องยกเว้นตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ได้กำหนดยกเว้นให้ อนึ่งหากไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารประเภทใดๆได้ ให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อน

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

—

(นายบาล บุญก้ำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต๋อน